




สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

11 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>นโยบายมะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น โพสต์ถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการการรักษาที่ รพ.ศรีนครินทร์ ตามประกาศ คค.มะเร็งรักษาทุกที่ ว่า คิวการรอตรวจเพื่อพบแพทย์เฉพาะทางนานมากกว่า 3 เดือน การนัดผ่าตัดและการรอรับการรักษาด้วยรังสีรักษานานมากกว่า 4 เดือน อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยทำให้โรคมะเร็งลุกลามระยะต้นเป็นระยะลุกลาม แนะนำว่าหากสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งให้รีบเข้ารับการรักษาที่ รพ.ใกล้บ้านก่อน ซึ่งการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของสมาคมมะเร็งวิทยา พร้อมย้ำแพทย์จะส่งต่อเฉพาะเคสเกินศักยภาพไปยัง รพ.จังหวัด, รพ.ศูนย์, ศูนย์มะเร็งซึ่งมีความพร้อมสูงที่สุดในแต่ละเขตสุขภาพ หรือในรพ.ของโรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้ รพ.ศรีนครินทร์มีคิวรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว จะแตกต่างกับผู้ป่วยที่มาจากไม่มีการประสานมาจาก รพ.ต้นทาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, NBT)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล ว่า สปสช.ออกประกาศไม่จ่ายค่ารักษามะเร็งตามแนวทางทางมะเร็งรักษาทุกที่ (Cancer Anywhere) แต่จะเองงบประมาณส่วนนี้ไปจ่ายสำหรับสิทธิประโยชน์ “ยายอร์โมนกลุ่มคนข้ามเพศ” แทน ไม่เป็นความจริงและเป็นการโยนเรื่องทำให้สังคมเข้าใจผิด รวมถึงเตือนไปยังผู้ทำ fake News ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ติดตามต้นทางรวมทั้ง IP ของผู้แชร์ข่าวนี้แล้ว ขอให้เลิกการกระทำดังกล่าว</p> <p>- นพ.วีระพันธ์ ถิ่นทะกุล รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า โครงการมะเร็งรักษาทุกที่ไม่ได้มีการยกเลิกการให้บริการ แต่เป็นการยกเลิกประกาศฉบับใหม่ กลับมาใช้ประกาศเดิม คือรักษามะเร็ง รวมถึงโรคร่วมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งด้วย ส่วนยาใหม่ๆ จะมีการพิจารณานำเข้ามาที่หลัง และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- เพจ สปสช. ประกาศเชิญชวนปชช.ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอ คำแนะนำ ต่อ (ร่าง)ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พ.ศ.2568 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 ก.พ.68 ใน 3 กลุ่มโรค ได้แก่ 1. มะเร็งต่อมลูกหมาก 2. มะเร็งลำไส้ตรงและทวารหนัก และ 3.เนื้องอกหรือการอักเสบของตับอ่อน</p>	
<p>เปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยงโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- สสส., กระทรวงสาธารณสุข, เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมพลังจัดงาน "ลดโซเดียม ลดเสี่ยง NCDs" ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อตอกย้ำความสำคัญของปัญหาการบริโภคเค็มเกิน และแนวทางลดโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย</p> <p>- นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรม คร. กล่าวในงาน "ลดโซเดียม ลดเสี่ยง NCDs" เพื่อแสดงถึงความสำคัญของปัญหาการบริโภคเค็มเกิน และแนวทางลดโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ ฯ ว่า 1 ใน 9 เป้าหมายของ WHO คือการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมลง 30% ภายในปี 2568 ดังนั้น จึงต้องเร่งดำเนินการมาตรการทั้งในระดับกฎหมาย และการสร้างความตระหนักรู้ ซึ่งมี 3 แนวทางลดเค็มอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1.มาตรการด้านกฎหมาย สร.เตรียมออก "ภาษีโซเดียม" และข้อกำหนดปริมาณโซเดียมในอาหารแปรรูป 2.โครงการต้นแบบ "โรงเรียน-โรงพยาบาล-ชุมชนลดเค็ม" และ 3.รณรงค์ "ลดเค็ม ลดโรค" ในครัวเรือน-ใช้เครื่องตรวจวัดความเค็ม (Salt Meter)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยนิวส์</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์แนะนำกาแฟไม่เติมน้ำตาลป้องกันโรคเบาหวานได้ดีกว่า พร้อมเผยแพร่การศึกษาของ Matthias Henn จากภาควิชาโภชนาการ รร.สาธารณสุข Harvard TH Chan</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เมืองบอสตัน และเผยแพร่ใน The American Journal of Clinical Nutrition พบว่าการดื่มกาแฟที่ไม่มีสารเติมแต่งจะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานประเภท 2 ได้มากกว่า</p>	
<p> ฝุ่น PM2.5</p>	
<p>สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ PM2.5 ในประเทศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี, ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม, ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, ต.บ้านต่อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน</p> <p>คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า (11-17 ก.พ. 68) ใน กทม. ปริมาณมลพิษภาคเหนือ อีสาน และตะวันออก ฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ โดยจะสูงสุดช่วง 12-16 ก.พ. เผ่าระวังในบางพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 13-16 ก.พ.2568 และยังคงต้องเผ่าระวังในบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 14-17 ก.พ.2568 ขณะที่ภาคใต้ยังมีอากาศดี</p> <p>นายภาสกร บุญญลักษม์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า หลังจากวันที่ 15 ก.พ. สถานการณ์ฝุ่นละอองจะเริ่มคลี่คลายลง เนื่องจากอัตราการระบายอากาศเริ่มดีขึ้นจากการได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการติดตามสถานการณ์ จุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย พบว่ามี 5 จังหวัด ที่มีค่าจุดความร้อนสูง ได้แก่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์ ทั้งนี้มีจังหวัดที่มีการประกาศห้ามเผาเพิ่มขึ้นรวม 59 จังหวัด</p> <p>กทม. เผ่าระวังการเผา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผ่ายว่า เพื่อควบคุมการเผา กทม.ได้สั่งการให้สำนักเขตออกประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อเพิ่มการเอาผิดผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปล่อยกร้าง และทำให้มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งพบมากในเขตลาดกระบัง และฝั่งตะวันออกของ กทม. ทั้งนี้มอบหมายให้ทุกเขตออกสำรวจพื้นที่ต่อเนื่อง และเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง เพื่อแจ้งไปยังเจ้าของให้ปรับปรุงพื้นที่ หากยังเพิกเฉยจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ซึ่งเป็นมาตรการที่ต้องเข้มข้นขึ้นจากเดิมที่มีการเอาผิดกับผู้เผาเท่านั้น และใช้พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ซึ่งมีโทษปรับเพียง 2,000 บาท ทำให้ประชาชนไม่เกรงกลัว ไม่ดูแลพื้นที่รกร้างของตัวเอง จนทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้น</p> <p>ส่วนการประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ ขณะนี้ได้ทำหนังสือไปยังคณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งชาติแล้ว คาดจะมีการหารือรายละเอียดและใช้เวลา 7-8 เดือนจึงประกาศใช้ นอกจากนี้เผยถึงมาตรการฝุ่น 11 ข้อ ที่ กทม.จะนำเสนอต่อรัฐบาล อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลให้รอบคอบ โดยได้พิจารณาเหลือ 10 ข้อ เนื่องจากเรื่องมาตรการเขตมลพิษต่ำ ควบคุมรถเข้าพื้นที่ (LEZ) เป็นเรื่องที่ กทม.ทำอยู่แล้ว</p> <p>เปิดต้นตอฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>- สสส. เปิดข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ปี 2567 ที่ผ่านมา สาเหตุมาจากการเผาป่าและพื้นที่เกษตรอื่น ๆ ในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จาก 11 ล้านไร่ เป็น 19 ล้านไร่ ขณะที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงใหม่ที่พบการเผาไหม้มากกว่า 500% ส่งผลให้ PM2.5 เพิ่มขึ้นตามมา</p> <p>- ข้อมูลจากจิสต้าพบว่า ไฟป่าลดลง 60% แต่การเผาพื้นที่เกษตรกลับเพิ่มขึ้น 328% จาก 5.8 แสนไร่ เป็น 2.48 ล้านไร่ในปี 2567 นักวิชาการชี้ว่ามาตรการภาครัฐมุ่งแก้ปัญหาไฟป่าในภาคเหนือ แต่ละเลยการเผาพื้นที่เกษตร ทำให้การเผาไหม้ในภาคเหนือ (9 จังหวัด) ไม่ลดลงตามเป้า</p> <p>- ภาคอีสานซึ่งไม่เคยถูกกล่าวถึงเรื่อง PM2.5 กลับมีการเผาทางการเกษตรเพิ่มขึ้นถึง 506% จาก 9.3 แสนไร่ เป็น 5.6 ล้านไร่ในปี 2567 สูงเป็นอันดับ 2 รองจากภาคเหนือ</p> <p>- ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ภาคเหนือมีอัตราป่วยจากมลพิษทางอากาศและมะเร็งปอดสูงสุด อยู่ที่ 20,459 คนต่อแสนประชากร ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่การเผาสูงสุดของประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เปิดกิจกรรมกรมราชทัณฑ์ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, linetoday)</p> <p>- พล.อ.โพบุลย์ คุ่มฉายา องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดกิจกรรมกรมราชทัณฑ์ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แหล่งให้ความรู้ผู้ต้องขังดูแลสุขภาพอยู่ระหว่างการต้องโทษเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และชมการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนภายในเรือนจำ พร้อมชมหอผู้ป่วยราชทัณฑ์ปันสุข โรงพยาบาลนครปฐม</p>	
<p>คาราวานเผาทำลายยาเสพติดของกลาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สวท.,ทีวีช่อง 7,NBT, เดลินิวส์, ผจก., มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, thereporters, plewseengern, fm91bkk, bangkokbiznews, thaitabloid, thailandplus, ch3, thaitodaynews, ch5, newtv, pptvhd, thansettakij, hfocuse, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ รมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อทำการเผาทำลาย ครั้งที่ 59 ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย.ว่า รัฐบาลกำหนดให้การแก้ปัญหาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด สธ.ในฐานะฝ่ายสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด โดยรับผิดชอบการสกัดกั้นยาเสพติด ตรวจสอบและเก็บรักษาเสพติดของกลางที่นำส่งจากสถานตรวจพิสูจน์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปทำลายไม่ให้มียาเสพติดกลับคืนสู่สังคมอีก ด้วยปฏิบัติการ “NEVER STOP TO ZERO ไม่หยุดผลิต ไม่หยุดเสพ เราไม่หยุดเผา” โดยยาเสพติดของกลางน้ำหนักรวม 37 ตัน จาก 59,789 คดี มูลค่ากว่า 9,967 ล้านบาท รวม 17 คันรถ ไปยังบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ</p>	
<p>วางแผนดูแลผู้หนีภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ the better</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยแนวทางการบริหารจัดการหลังรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่หยุดสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านองค์กร International Rescue Committee (IRC) เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทบทวนนโยบายต่างประเทศ โดยได้เร่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่ และจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย พร้อมขอความช่วยเหลือจาก UNHCR, WHO และองค์กรระหว่างประเทศ ล่าสุด ได้มอบหมายให้ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ.และคณะ เข้าพบ Ms.Saima Wazed ผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหารือการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และเวชภัณฑ์ ซึ่ง Ms.Saima เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและจะหารือกับผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลกต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ the coverage</p> <p>- นพ.สุโกศล เวชภัณฑ์เกษัช ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 2 ได้เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาชุดใหม่หยุดสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านองค์กร International Rescue Committee (IRC) เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทบทวนนโยบายต่างประเทศ ว่า กรณีดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบจริง แต่ค่ายผู้ลี้ภัยยังดูแลตัวเองในภาพรวมต่อไปได้เหมือนเดิม ทั้งนี้ ในส่วนการดำเนินการสนับสนุนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ดำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณสุขชายแดนทั้ง 5 อำเภอชายแดน หลักการคือให้ค่ายผู้ลี้ภัยดำเนินการเองได้เหมือนเดิม เนื่องจากค่ายฯ ยังมีบุคลากรบางส่วนดำเนินการอยู่ สธ. เป็นเพียงที่ปรึกษาพร้อม ส่วนการควบคุมโรคเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ยังคงทำเหมือนเดิม</p>	
<p>สธ.ใช้ AI "สอน.บัดดี้" ระบุรหัสโรคประมวลอาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ. ได้นำ AI มาบูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น ช่วยประมวลผลและคัดกรองภาพทางการแพทย์ในระบบ MOPH Imaging HUB ของ สธ. ล่าสุดได้นำ AI มาประยุกต์ใช้ในแพลตฟอร์ม "สอน.บัดดี้" (Buddy Care) เพื่อการบริการและจัดเก็บข้อมูลที่ต้องแม่นยำ โดย สอน.บัดดี้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โครงการพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพสำหรับสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ ในช่วงปี 2565-2566 มุ่งเน้นใช้งานในหน่วยบริการปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดการจัดการสุขภาพปฐมภูมิ กล่าวว่า AI ประยุกต์ใช้ใน สอน. บัดี้มีหลายรูปแบบ เช่น ช่วยระบุรหัสโรค ICD10 ในการวินิจฉัยการแสดงผลให้คำแนะนำและการดูแลสุขภาพผู้ป่วย อีกทั้งยังมีระบบ Speech to Text ช่วยประมวลผลอาการผู้ป่วยจากการใช้คำสั่งด้วยเสียงของแพทย์ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยำ</p>	
<p>สร.ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงใหม่ ให้ยึดเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผยช่วง 2 วันที่ผ่านมา (9-10 กุมภาพันธ์) ใน 10 โรคที่คนไทยป่วยมากที่สุด พบอันดับ 1 โรคไข้หวัดใหญ่ มีผู้ป่วยถึง 5,080 คน อันดับ 2 โรคปอดบวม 3,077 คน อันดับ 3 โรคอุจจาระร่วง 2,674 คน และโรคโควิด-19 ที่อยู่ในอันดับ 8 ก็มีผู้ป่วยแล้ว 136 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ , linetoday)</p> <p>-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ หรือซีดีซี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ภายในประเทศ โดยระบุว่า ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง โดยมีผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย 24 ล้านคน ในจำนวนนี้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจำนวนกว่า 300,000 คน และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากถึง 13,000 ราย ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจำนวนถึงร้อยละ 96 ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์ศึกษาหลายแห่ง ต้องปิดการเรียนการสอนในห้องเรียน แล้วหันมาเรียนในแบบออนไลน์แทน เนื่องจากมีเด็กนักเรียนล้มป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก</p>	
<p>โรคทางเดินหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bugaboo, ch7)</p> <p>- เว็บไซต์ กองระบาดวิทยา กรม คร. เผย 10 โรคที่คนไทยป่วยมากที่สุด ช่วงวันที่ 9-10 ก.พ.68 อันดับ 1 โรคไข้หวัดใหญ่ 5,080 คน อันดับ 2 โรคปอดบวม 3,077 คน อันดับ 3 โรคอุจจาระร่วง 2,674 คน ซึ่งสอดคล้องกับเวทีเสวนาป้องกันภัยโรคทางเดินหายใจ ที่ระบุโรคไข้หวัดใหญ่ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพราะปชช.มองว่าเป็นเรื่องทั่วไป จนละเลยไม่ไปฉีดวัคซีน ทำให้เกิดการระบาดแซงหน้าโรคโควิด และโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส RSV ที่พร้อมแนะนำหยุดพักรักษาจนหายเป็นปกติ และควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคเมื่อถึงกำหนดโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, sondhitalk)</p> <p>- จากเวทีเสวนาป้องกันภัยโรคทางเดินหายใจ กลุ่มแพทย์เตือนคนไทยป้องกันตัวจากภัยโรคทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นต้นเหตุการป่วยและเสียชีวิตของกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ เช่น โควิด 19 ปอดอักเสบและ RSV รวมถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 รุนแรงซ้ำหนุนกระตุ้นโรคเพิ่มขึ้น ด้านไฟเซอร์เตรียมพร้อมช่วยคนไทยรับมือ โดยกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยง ทั้งกลุ่ม 608 ผู้สูงอายุ หรือมีโรคร่วม หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค และลดการป่วยหนัก</p>	
<p>ทันตกรรมไทยมีมาตรฐาน ปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, sondhitalk)</p> <p>-กรณีมีข่าวในสื่อสาธารณะเผยแพร่ ประเด็นการติดเชื้อ HIV จากการใช้บริการทันตกรรมในต่างประเทศ ที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทันตกรรม</p> <p>นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตน์วณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า กรมการแพทย์โดยสถาบันทันตกรรม มีมาตรฐานการให้บริการทันตกรรมอย่างปลอดภัยของคลินิกทันตกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการควบคุมการติดเชื้อ ดังนั้นหาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้องเข้ารับบริการทันตกรรม ควรเลือกสถานพยาบาลที่มีการขึ้นทะเบียนมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งจะมีกระบวนการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและตรวจสอบได้</p>	
<p>ประชุม TSY Program</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, thecoverage, hfocuse)</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Thailand Safe Youth : TSY program) เพื่อรวมพลังเครือข่าย ถ่ายทอดนโยบาย นำ TSY Program แก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมสร้าง Thailand Road Safety Team ขับเคลื่อนให้เป็น “ปีแห่งการจัดการความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน” เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และสถานศึกษา</p>	
<p>ทลาย รง.ผลิตเครื่องมือแพทย์เถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, สำนักข่าวไทย, innNEWS, ทีวีช่อง NBT, แนวหน้า, เนชั่นออนไลน์, ผจก., thaitodaynews, posttoday, thaitabloid, thailandplus, ch3, ch7)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เผย อย. พร้อมตำรวจ ปคบ. ตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พบของกลาง 22 รายการ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สำหรับเอทิลแอลกอฮอล์ 70%, ผลิตภัณฑ์สำหรับเอทิลแอลกอฮอล์ และฉลาก 47,500 ชิ้น จากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องมือแพทย์จาก อย. เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ในฐานไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์/ ผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายละเอียด/ ผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอม โดยรวมให้เข้าใจผิดเรื่องเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และส่งของกลางบางส่วนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบเพื่อหาสารปนเปื้อน หากไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม</p>	
<p>บุกทลายแหล่งจำหน่ายยาอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ.มติชน เว็บไซต์ (thethaiger, plewseengern)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤทธิชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ได้รับแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาขายยาทางเว็บไซต์ ซึ่งมีภาพและข้อความที่แสดงรายละเอียดของยาแผนปัจจุบันที่มีแนวโน้มนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ยาน้ำแก้แพ้ แก้อาหารตามดอล (ยาเขียวเหลือง) ตรวจสอบพบเจ้าของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน ชื่อ-ขายยาทางเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตด้านยา จึงประสานตำรวจ ปก.ปคบ. เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยใน จ.นนทบุรี จับกุมนายวัชรพันธ์ อายุ 26 ปี พร้อมของกลาง ได้แก่ ยาตามดอล หรือยาเขียวเหลือง ทั้งแบบยาปลอม และยาไม่มีทะเบียน จำนวน 18,000 เม็ด ยาแก้ไอยี่ห้อต่างๆ 10,500 ขวด Alprazolam 1,378 เม็ด Clonazepam 14,030 เม็ด และอุปกรณ์อื่นอีกหลายรายการ เพื่อนำไปใช้ผสมน้ำกระเทียม 4x100 รวมมูลค่ากว่า 8 แสนบาท เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ผลิต หรือ จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์,ขายยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับอนุญาต, ผลิตยาปลอม, ขายยาไม่มีทะเบียนตำรับยา” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>บริโภคชาปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, thereporters)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีการแชร์ข่าวชาใส่สี yellow no 6 หรือสี sunset yellow อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ว่า ส่วนใหญ่ชาที่มีการใส่สีจะเป็นประเภทชาปรุงสำเร็จ อนุญาตให้ใส่สี yellow no 6 หรือสี sunset yellow ได้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกก. สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งควรควบคุมการใช้และการบริโภคอย่างเหมาะสม สำหรับความเกี่ยวข้องกับภาวะสมาธิสั้นในเด็กยังมีข้อมูลการศึกษาไม่เพียงพอที่ระบุว่าสีผสมอาหารสังเคราะห์เป็นสาเหตุทำให้เกิดสมาธิสั้นในเด็ก พร้อมแนะนำควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต สังเกตบนฉลากต้องมีเลข อย. และเลือกเครื่องดื่มให้หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับสีผสมอาหารชนิดเดิมซ้ำๆ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะยาว</p>	
<p>องค์การเภสัชกรรมคว่ำรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- องค์การเภสัชกรรม (อ.ก.) คว่ำรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2567 ด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่น สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่ชาวไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ” โดยมี ญญ.วิลักษณ์ วัจนานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล</p>	
<p>ปัญหาใบส่งตัว กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, theactive, thaipbs)</p> <p>- นายธนพล์ ดอกแก้ว ประธาน Healthy Forum และตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยต่างๆ ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ สปสช. เรื่องผลกระทบของผู้ป่วยตอนนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ของผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ว่า 30 บาทรักษาทุกที่เป็นนโยบายที่ดีแต่ใช้ไม่ได้จริง และเป็นเพียงทางเลือกใหม่เสริมจากขั้นตอนการรักษาเดิมที่มีอยู่ จนส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการรักษาที่หน่วยบริการที่รับส่งต่อยังต้องใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยอยู่ การรับยาที่หน่วยบริการประจำของผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็ยังคงเป็นปัญหา ด้วยมีการจ่ายยาที่จำกัด จึงขอให้มีการพัฒนาระบบบริการที่ดีกว่านี้ และอยากให้มีการจัดคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาโดยมีเครือข่ายประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมด้วย</p> <p>- รศ.ญญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.วิระพันธ์ ลิขณะกุล รองเลขาธิการ สปสช. รับหนังสือแทนเลขาธิการ สปสช. พร้อมกล่าวยืนยัน สปสช. เข้าใจปัญหาของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีของใบส่งตัวมีความเกี่ยวข้องกับทั้งฝ่ายผู้ให้บริการซึ่งเป็นหน่วยบริการ ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วย และระบบการเบิกจ่ายต่างๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สปสช. อยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน</p>	
<p>สสส.ถอดบทเรียน "มะเร็งงโมเดล"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ ไทยโพสต์) , เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่น, linetoday, hfocus)</p> <p>- สสส. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนล้อมรั้ว CBTx ตำบลมะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นตำบลที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นอันดับที่ 3 จาก 18 ตำบล ของอ.ยะหริ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 15 - 35 ปี จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้การดำเนินงานในโครงการครอบครัวสุขภาพประชาธิปไตยแก้ปัญหายาเสพติด (มะนังยงโมเดล) ด้วยกระบวนการชุมชนล้อมรั้ว CBTx ควบคู่กับหลักศาสนาบำบัดตามหลักศาสนาอิสลามขัดเกลาจิตใจ ผ่าน 5 ขั้นตอน ค้นหา คัดแยก บำบัด ติดตาม และสร้างอาชีพ ตั้งแต่ปี 2562-2567 มีผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัดมะนังยงโมเดลจำนวน 122 คน</p>	
<p>MOU ส่งเสริมระบบคุณภาพห้องแล็บ รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และนายสมชัย เจ็ดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ อาคารมหิตลาธิเบศร สธ. เพื่อส่งเสริมระบบคุณภาพห้องแล็บ รพ. และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินรับรอง HA หวังพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล</p>	
<p>สรพ. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : , เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วย ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสรพ. และนพ.ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสรพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสรพ. ร่วมกิจกรรมพิธีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสายใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี</p>	
<p>ปริญญาสาธารณสุขฯ หมอชลน่าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สถาบันพระบรมราชชนก มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” อดีต รมว.สธ. ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน มุ่งมั่น เสียสละ สนับสนุนและ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ด้าน “หมอล้านาน” เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 14 มี.ค.68</p>	
<p>เทศกาลวาเลนไทน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สวท.91, ข่าวสด, INN, TNN, thaipbs, hfocus, pptv, ChiangmaiNews, ejan)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยในเทศกาลแห่งความรัก 14 ก.พ. 68 กรม คร. พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนรักอย่างปลอดภัย มีทางเลือกที่ออกแบบได้ ด้วยบริการที่เป็นมิตร ภายใต้แนวคิด “รัก” เลือกได้ : Youth Choices for SAFE SEX อาทิ แจกถุงยางอนามัยฟรี ผ่านหน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ และแอปฯ เป๋าตัง รวมถึงมีรายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 15-24 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, thaitabloids, thecoverage, thebetter)</p> <p>- ศ.นพ.อรรถพร ใจสำราญ นายกสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ห่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ส่งผลปัญหาการตั้งครรภ์แบบไม่ตั้งใจพุ่งพรวด พร้อมเตือนคู่รักตระหนักเรื่องวางแผนคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ไม่ควรใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเพราะประสิทธิภาพต่ำ แนะนำทานยาคุมปกติและแผ่นแปะที่ใช้ง่ายกว่า ควบคุมใส่ถุงยางอนามัยได้ผลดีที่สุด รวมถึงจัดทำเว็บไซต์ www.Her-Choices.com เพื่อยกระดับการสื่อสารเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพ</p>	
<p>รางวัล "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม" ASOCIO 2024 DX Award</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ออกแถลงการณ์ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการเทคโนโลยีไทย เมื่อ 17 องค์การชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติด้วยรางวัล ASOCIO 2024 DX Award จากสมาพันธ์ ASOCIO โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้รางวัล HealthTech Award คือระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน และรางวัล ESG Award คือ Health Rider/กระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>มอบป้ายรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม HAS</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มอบป้ายรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ HAS ให้แก่สิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม (HAS) ตามที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ซึ่งเน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง ได้แก่ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย หรือ Health Accessibility Safety (HAS)</p>	
<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>-นายพศิน ทาศิริ นายอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.อุทุมพรพิสัย ร่วมกับตำรวจ สภ.อุทุมพรพิสัย และเจ้าหน้าที่ สสอ.อุทุมพรพิสัย สรรพสามิตพื้นที่อุทุมพรพิสัย และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังรับแจ้งมีการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน 78 ปี ประเพณีบุญเดือนสามระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ. ที่วัดสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เบื้องต้นไม่พบร้านค้าใดลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด มีการแสดงมหรสพคอนเสิร์ตหมอลำคณะดัง 7 วัน 7 คืน พบผู้ประกอบการนอกวัดและใกล้เคียงแอบลักลอบขายเหล้าเบียร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 3 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ปลอ่ยแฉบูรณาการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ออกร่วมตรวจร้านค้าภายในบริเวณการจัดงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2568 เป็นวันที่สี่ของการจัดงาน เพื่อป้องกันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ภายในบริเวณงานดังกล่าว โดยได้ทำการตรวจทั้งสิ้น จำนวน 20 ร้าน ไม่พบร้านค้าทำผิดกฎหมาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จัดระเบียบนักท่องเที่ยว.ปาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, news1live, linetoday,)</p> <p>-ชาวปายผู้ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว นครรวมตัววันนี้(11 ก.พ.) เรียกร้องรัฐจัดระเบียบต่างชาติที่เที่ยวปาย หลังอาละวาดสร้างความปั่นป่วนจนระอากันทั่ว</p> <p>นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปาย รวมทั้งจัดระเบียบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน วางมาตรการตรวจเข้ม ทั้งธุรกิจร้านค้าต่างชาติ-การสุบกัญชา โดยที่ประชุม หารือและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการใน 5 ประเด็นคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การตรวจตราประกอบอาชีพของชาวต่างชาติให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย มอบกระทรวงแรงงานในพื้นที่เป็นหน่วยงานหลัก 2.การควบคุมการสุบ(กัญชา)ของชาวต่างชาติให้เหมาะสม ไม่ให้สูบในที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อนแก่คนในพื้นที่ มอบ สสจ.แม่ฮ่องสอน 3.การสร้าง ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการปฏิบัติตามกฎจราจร มอบสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.รวมถึงการเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการแต่งกายที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะการแต่งกายในที่สาธารณะ มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน และ 5.สถานบริการและสถานประกอบการที่จำหน่ายสุรา ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมอบหมายให้ทำการปกครองอำเภอปาย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ 	
<p>ห้องสูบบุหรี่ในสนามบิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผอ.สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เผย ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา ยืนยันห้องสูบบุหรี่ในสนามบินไม่สามารถขจัดอันตรายจากควันบุหรี่มือสองได้ พบค่ามลพิษสูงกว่า 23 เท่า อีกทั้ง ยังพบข้อมูลห้องสูบบุหรี่ในสนามบิน ทำให้คนที่ไม่สูบ แต่อยู่บริเวณใกล้เคียง รับไอระเหยนิโคตินจากควันบุหรี่ด้วย ขณะที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติยังไม่อนุมัติการสร้างห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารสนามบิน โดยสนามบินสุวรรณภูมิได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี 2562</p> <p>ผศ.นพ.วิรัช เกษมทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า มีหลักฐานจากเอกสารลับของบริษัทบุหรี่ที่ได้รับการเปิดเผยในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าบริษัทบุหรี่พยายามขัดขวางกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสนามบิน และสนับสนุนการสร้างห้องสูบบุหรี่แทนการห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ผลการศึกษาในสนามบินแลมเบิร์ต รัฐเซนต์หลุยส์ พบว่าระดับไอระเหยนิโคตินในพื้นที่ใกล้ห้องสูบบุหรี่สูงกว่าพื้นที่ปลอดบุหรี่ ซึ่งยืนยันว่าห้องสูบบุหรี่ส่งผลกระทบต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สะท้อนว่าการมีห้องสูบบุหรี่ในสนามบินไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมควันบุหรี่มือสอง และควรพิจารณานโยบายที่เข้มงวดขึ้น เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ใช้บริการสนามบินทุกคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- บทความ ขอบคุณและชื่นชม รมว.สธ. ที่เสนอให้ “เพิ่มค่าปรับผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในอาคารสนามบินจาก 5,000 บาท เป็น 10,000 บาท” เพื่อให้สนามบินไทยปลอดบุหรี่ 100% ตามที่กำหนดมาแล้วตั้งแต่ปี 2562 แต่ นายกิริติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการ ผอ.ใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ขอแก้กฎหมาย เพื่อสร้างห้องสูบบุหรี่ในสนามบิน 6 แห่ง ได้เสนอให้แก้กฎหมายเพื่อสร้างห้องสูบบุหรี่ในสนามบิน 6 แห่ง โดยอ้างสิทธิและเสรีภาพของผู้โดยสาร ข้อมูลของ ทอท. ระบุว่า ระหว่างปี 2561-2567 มีผู้ร้องขอให้มีห้องสูบบุหรี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ 165 ราย และระหว่างปี 2562-2566 มีผู้โดยสารฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในอาคารสนามบิน 69 ราย (ชาวต่างชาติ 66 ราย) ทอท. จึงเสนอสร้างห้องสูบบุหรี่เพื่อลดปัญหาการฝ่าฝืน แต่นักวิชาการและองค์กรสิทธิมนุษยชนเห็นว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมถึงอากาศบริสุทธิ์ การสูบบุหรี่ในอาคารผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงควรถูกลงโทษตามกฎหมาย แทนที่จะได้รับสิทธิพิเศษ</p>	
<p>ปรับโฉม รพ.สต.คู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายศุภฤกษ์ สุวรรณรัตน์ ผอ.รพ.สต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา เผย รพ.สต.คู ได้มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของ รพ.สต. ทั้งอาคารสถานที่ภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้มารับบริการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ตามนโยบาย “SHOW ROOM” ของ สสจ.สงขลา ทั้งติดแอร์ บริการอินเทอร์เน็ต มีจุดพักคอยญาติ - คนไข้ หลังปรับปรุงไปแล้ว 1 ปีผลตอบรับดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาชนกลับมาใช้บริการมากขึ้น เตรียมต่อยอดยกระดับ เป็น รพ.สต. ด้านหน้า เพิ่มบริการมากขึ้น ทั้งทำฟันทุกวัน มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมห้องแล็บครบวงจร</p>	
<p>กลิ่นขยะลอยคุ้งทั่วชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>- ชาวบ้านในพื้นที่ ม. 3 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง ร้องว่า กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกลิ่นเหม็นของขยะ หลังมีนายทุนรับซื้อขยะเข้ามาคัดแยกในพื้นที่ ส่งผลให้กลิ่นตลบอบอวน แสบจมูกจนทนไม่ไหว บางรายมีอาการภูมิแพ้ หายใจติดขัด และนอนไม่หลับ ได้ร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไข</p> <p>ด้านนางเกษร อิวสกุล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำคอก เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าผู้ใดมาขออนุญาตทำบ่อขยะอย่างถูกต้อง โดยทางเทศบาลจะประสานกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ หากพบมีการคัดแยกขยะและฝังกลบโดยไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทั้งนี้ ชาวบ้านยังคงรอคอยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ก่อนที่ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจะลุกลามไปมากกว่านี้</p>	
<p>ตาไปนวดเกิดหมดสติ ต้องหามส่ง รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one 31</p> <p>-ที่สวนลักษ์ณ์ ช้างศาลปุศรีสุโท เขตเทศบาลเมืองบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี รถกู้ชีพของ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ได้เดินทางมารับชายคนหนึ่งที่เกิดอาการช็อกหมดสติ ตัวเหลืองหน้าซีด หลังจากนวดคลายเส้นเพื่อผ่อนคลายที่ใต้ต้นมะขามภายในบริเวณสวนลักษ์ณ์ ตอนนี้อาการสาหัส แต่อยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิด</p> <p>ขณะที่คนนวดคลายเส้น คือ ยายแดง อายุประมาณ 70 ปี เล่าด้วยอาการตกใจว่า ไม่รู้ตาแก่เป็นอะไร นวดคลายเส้นอยู่ดี ๆ ก็เกิดช็อกล้มลงทันที ตนไม่ได้ทำอะไรมา นวดคอเบาไหลเท่านั้น ตอนที่มานวดเมียเขาก็บอกอยู่ว่ามีโรคประจำตัวเบาหวานและความดัน ตนนวดมาเกือบทั้งชีวิตไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ สำหรับตารายนี้เคยนวดกับตน 2 ครั้งแล้ว เขาบอกว่าดีขึ้นเลยมานวดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 กระทั่งมาช็อกหมดสติ</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>- นายโล ชุงเมา รัฐมนตรีสาธารณสุข อ่องกง ประกาศว่า อ่องกงจะห้ามการครอบครองและใช้บุหรีไฟฟ้าในที่สาธารณะภายในกลางปี 2569 โดยจะเริ่มจากการห้ามการครอบครองและใช้กลางแจ้ง ก่อนจะขยายไปยังสถานที่อื่น ๆ ในอนาคต โดยคาดว่าจะร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ ในเดือน เม.ย. นี้</p>	
<p>หนุนใช้ AI ตรวจเบาหวานขึ้นตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- Google ทำงานร่วมกับ Perceptra สนับสนุนการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) ด้วย AI ประมาณ 1 ล้านคน ให้แก่ผู้ป่วยในชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย ในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ โดย Google ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ความร่วมมือนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยหลายชั้นภายในโครงการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแห่งชาติ เป้าหมายของโมเดล AI นี้คือการช่วยป้องกันการตาบอดในผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยการสนับสนุนการตรวจหาในระยะเริ่มต้น และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันที่วงที่ โมเดลดังกล่าวช่วยตรวจคัดกรองภาวะนี้ตามคลินิกต่างๆ ทั่วโลกไปแล้วกว่า 600,000 ครั้ง</p>	
<p>อินโดนีเซียเริ่มโครงการตรวจสุขภาพฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย)</p> <p>- สำนักข่าวเอเอฟพี รายงาน รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการตรวจสุขภาพฟรีประจำปี 2568 แก่ชาวอินโดนีเซียทุกช่วงอายุ เพื่อตรวจหาโรคหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติโดยกำเนิดในเด็ก และอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ในระยะเริ่มต้น โดยมีเป้าหมายให้บริการชาวอินโดนีเซียราว 60 ล้านคน และครอบคลุมประชากรทั่วประเทศประมาณ 280 ล้านคน ภายในปี 2573</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>งานวิจัยพบ 'เสพกัญชามากไป' ส่งผลต่อความผิดปกติทางจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thereporter</p> <p>-งานวิจัยชิ้นใหม่ในแคนาดา พบหลักฐานเพิ่มเติมที่ตอกย้ำถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง “การเสพกัญชา” กับอาการผิดปกติทางจิต โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่สมองและระบบประสาทยังไม่พัฒนาเต็มที่ ทั้งนี้ งานวิจัยไม่ควรถูกนำไปลดทอนความสามารถของกัญชาที่จะนำมาใช้ในการแพทย์ภายใต้สภาวะที่มีการควบคุม แต่หากประเทศต่างๆ ทำให้กัญชาถูกกฎหมาย ก็จำเป็นต้องจัดเตรียมการดูแลประชาชนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวช หรืออาการเสพติดกัญชาด้วย</p>	
<p>ใช้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ประกาศว่า พบคนงานในฟาร์มโคนมที่รัฐเนวาดาติดเชื้อใช้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ ที่แตกต่างจากสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในสัตว์ต่างๆ ในสหรัฐเมื่อปีที่ผ่านมา อาการของผู้ป่วยถือว่าไม่รุนแรง ส่วนใหญ่ที่คือตาแดงและระคายเคือง ซึ่งคล้ายกับอาการใช้หวัดนกในกรณีที่เกี่ยวข้องกับวัวนม โดยผู้ป่วยไม่ได้ถูกนำส่งโรงพยาบาล และหายดีแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานพบเชื้อใช้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่นี้ในผู้คนมากกว่า 12 คนที่สัมผัสกับสัตว์ปีก แต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการพบการติดเชื้อจากวัว</p>	